

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH GIA LAI
Của Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai với Chỉ thị số 40-CT/TW
ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia lai có **33.843** hội viên. Nhận thức được nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo là một vấn đề có tính chất lâu dài và đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của tổ chức Hội. Bởi vì nghèo đói, thiếu việc làm sẽ tác động đến tâm tư tình cảm, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Để hỗ trợ gia đình hội viên Cựu chiến binh phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh các cấp trong Tỉnh xác định việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Hội Cựu chiến binh tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung của Chỉ thị đến toàn thể hội viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội và Tổ TK&VV. Tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến cán bộ, hội viên và nhân dân, đặc biệt là đối tượng được vay vốn; trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ, trả lãi của hộ vay, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương chính sách của Nhà nước đối với các chương trình tín dụng ưu đãi. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh cơ sở đã phối hợp với Đảng ủy cấp xã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên Website của Hội. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp, sinh hoạt Chi hội với **1.907** lượt, đưa **26** tin trên tờ thông tin, trang thông tin điện tử của Hội, **12** tin trên chuyên mục báo Gia Lai, Đài phát thanh truyền hình địa phương.... Hàng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác. Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra, giám sát 100% Hội cấp huyện, ở mỗi huyện kiểm tra 01 xã và 01 Tổ TK&VV; Hội cấp huyện kiểm tra, giám sát 100% Hội cấp xã và 15% trở lên số Tổ TK&VV; Hội cấp xã kiểm tra 100% Tổ TK&VV, ở mỗi Tổ TK&VV kiểm tra ít nhất 5 hộ vay vốn. Thông qua kiểm tra đã phát hiện các hạn chế và sai sót từ đó có chấn chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng tín dụng.

Qua 5 năm, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã nâng cao trách nhiệm cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của NHCSXH; các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã nhận thức được nhiệm vụ, tầm quan trọng của thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Qua đó, Hội xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên; công tác giảm nghèo là một vấn đề có tính chất lâu dài và đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của tổ chức Hội. Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, thị, thành phố thực hiện hoạt động ủy thác của NHCSXH, đồng thời ký kết văn bản số 591/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNC SHCM ngày 30/12/2014 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với Hội LHPN, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Với mô hình tổ chức và phương thức, quản lý tín dụng đặc thù hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Mô hình NHCSXH với cơ chế quản trị và bộ máy điều hành tác nghiệp đã được xác lập là một trong những giải pháp thành công trong việc xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách. Với bộ máy quản trị gồm các cán bộ chủ chốt của các cơ quan chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa phương hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho 04 tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, hoạt động tại điểm giao dịch tại xã được xem là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính và đặc thù riêng có của NHCSXH, đã tạo điều kiện người dân dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ NHCSXH, vốn tín dụng chính sách đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hạn chế các tiêu cực phát sinh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chính sách đã giúp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, các tổ chức Hội đoàn thể có điều kiện quan tâm hơn đến hội viên, làm cho sinh hoạt hội, đoàn thể có nội dung phong phú hơn, lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị khác góp phần tiết giảm chi phí xã hội; đồng thời giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các hoạt động vay vốn, gửi tiền của NHCSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đã tạo được sự đồng thuận và quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với tín dụng chính sách, đặc biệt là cấp xã; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã nâng cao trách nhiệm

trong việc thực thi, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương. Cụ thể: đã bố trí 100% Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xác nhận danh sách hộ vay, hướng dẫn hộ vay phát triển sản xuất, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Hội đoàn thể các cấp cũng đã chú trọng hơn đối với việc chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, phối hợp thực hiện đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội...

Qua 5 năm, dư nợ nhận ủy thác của Hội Cựu chiến binh liên tục tăng cả về khối lượng tín dụng và số lượng các chương trình tín dụng. Đến 30/6/2020, dư nợ 836,8 tỷ đồng, tăng 411,4 tỷ so với năm 2014 (tỷ lệ tăng trưởng dư nợ ủy thác bình quân hàng năm 19,3%), với 580 Tổ TK&VV, với 24.254 hộ vay, chiếm tỷ lệ 17,39% tổng dư nợ NHCSXH tỉnh ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, tỷ lệ nợ quá hạn 0,13%, giảm 0,07% so với năm 2014. Các cấp Hội thực hiện tốt công tác vận động gửi tiết kiệm tăng nguồn vốn tại chỗ; đồng thời giúp hộ nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hình thành thói quen tiết kiệm. Đến 30/6/2020, Hội đã vận động các hộ vay tham gia gửi tiết kiệm được 40,7 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là 25,95 tỷ đồng, với 24.625 tổ viên tham gia, số dư bình quân 1,56 triệu đồng/hộ vay.

Vốn vay tín dụng chính sách đã được đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để người dân trên địa bàn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể qua 05 năm (2014-2020) nguồn vốn vay đã giúp cho 16.985 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm cho 4.567 lao động, giúp 2.585 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giải quyết cho 17 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, xây dựng 17.861 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 267 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh cấp huyện là thành viên Ban đại diện Ngân hàng CSXH cấp huyện đã có ý kiến đề nghị chính quyền ưu tiên dành nguồn vốn để bổ sung cho tín dụng chính sách xã hội tại địa bàn.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các cấp Hội chú trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ủy thác với NHCSXH. Bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội vẫn tại Gia Lai còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là:

1. Đối với Chương trình cho vay học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn: nhiều HSSV ra trường chưa có việc làm, thu nhập thấp, gia đình còn khó khăn nên chưa có khả năng trả nợ Ngân hàng. Do đó, cấp ủy, chính quyền cũng cần quan tâm nhu cầu việc làm của người lao động, đặc biệt là học sinh sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

2. Gia Lai là tỉnh có người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 46,23% dân số, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 86%, trình độ dân trí của một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, một số hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo.

3. Công tác điều tra, xác nhận hộ mới thoát nghèo ở một số địa phương cần được quan tâm đúng mức, có nơi rà soát, bổ sung chưa kịp thời, do đó làm ảnh hưởng tới việc cho vay vốn ưu đãi đối với các đối tượng này. Hoạt động lồng ghép các chương trình và sự phối hợp giữa hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của tổ chức Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức chính trị xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Mặt dù, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW vẫn còn một số hạn chế, tuy nhiên Hội cũng khẳng định: Chỉ thị số 40-CT/TW là “*cú hích*” cho hệ thống tín dụng chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện, góp phần nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; là công cụ kinh tế quan trọng, kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW được nhân dân đồng tình ủng hộ và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Vấn đề đặt ra hiện nay, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đề ra một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương. Hàng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị; kịp thời khen thưởng để động viên những cá nhân, tập thể thực hiện tích cực, đồng thời khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện Chỉ thị tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác kiểm tra sử dụng vốn vay sau giải ngân của các Hội đoàn thể nhận ủy thác.

Ba là, phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; phối hợp với Ngân hàng CSXH tại địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở và Tổ trưởng tổ TK&VV nhằm nâng cao năng lực quản lý vốn vay.

Bốn là, Hội đoàn thể các cấp xây dựng nhiều mô hình điểm, ý nghĩa nhằm thực hiện có hiệu quả công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác: mô hình “Tổ TK&VV không có nợ quá hạn” và “Xã không có nợ quá hạn”...

Qua Hội nghị này thay mặt Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, tôi xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Gia Lai là tỉnh nghèo, nhu cầu vay vốn của người dân là rất lớn đề nghị Trung ương quan tâm bố trí tăng nguồn vốn cho vay nhất là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nguồn vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.

- Đề nghị Chính phủ xem xét tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các làng đồng bào thuộc thị trấn được hưởng chính sách vay vốn chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn...

- Đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, đồng thời cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa là 5 năm và cho phép kéo dài thời hạn vay vốn tối đa đến 10 năm để phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các loại cây trồng lâu năm, vật nuôi có thời gian sinh trưởng dài.

-Đề nghị Chính phủ xem xét kéo dài thời gian 05 năm cho các hộ thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới, được tiếp tục tiếp cận nguồn vốn hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để có vốn tiếp tục sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trên đây là báo cáo tham luận Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tin dụng chính sách xã hội của Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai.